

ข่าวพยานิชย์

๗๘  
ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗๓๐๑

หน้า ๗

วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐

**ชอยกันคิด**

บทบาทของสมุนไพรรักษาโรคในปัจจุบัน

● “สมฤดี”

เป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่า การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วย ตัวยา สมุนไพร ตามแผนตำหรับโบราณในโรคต่าง ๆ ยังเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือกันมาจนถึงปัจจุบันที่ได้ผลเด็ดขาด และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เพราะตัวยาสามารถหาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ในป่าของเมืองไทย กรรมวิธีรักษาย่อมผิดแผกไปจากแผนปัจจุบัน ซึ่งจะสังเกตได้จากตัวยาที่เป็นลักษณะ ที่ สำเร็จ รูป ใน ลักษณะ ที่เป็นเม็ด แคปซูล หรือเป็นหลอด

เราจะเห็นผลในการรักษาจากแผนตำหรับโบราณ และแผนปัจจุบันว่าได้ผลสุดท้ายที่คล้ายคลึงกัน แต่ตัวยาที่นำมารักษานั้นผิดแผกแตกต่างกัน เพราะตามแผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะสำเร็จพร้อมที่จะนำมารักษาได้ทันทีหลังจากการวินิจฉัยโรคแต่ละโรคแล้ว ส่วนตัวยา ตาม แผน โบราณ นั้นตัวยา ส่วนใหญ่ จะเป็นตัวยาที่เป็นรากไม้ที่นำมาผสมกันและนำมารักษาเฉพาะแต่ละโรค อีกทั้งความสะดวกในการเก็บรักษานั้นแล้วตัวยาตามแผนปัจจุบันสามารถเก็บรักษาไว้ ได้โดยง่ายและนับเป็นเวลานานกว่าตัวยาตามแผนโบราณ ประกอบกับค่าบริการในการรักษานั้นย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า ค่าหรับตามแผนโบราณนั้นมีราคาถูกกว่ามาก

ประกอบกับในช่วงเวลานี้ กรม วิทยา ศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ค้นคว้าพบตัวยาในการรักษาโรค ชนิด ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นมาก่อนได้ ๓-๔ ชนิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง ได้แก่ยาแก้โรคหอบ หืด ขาลดความดัน

โลหิตสูงและยาแก้โรคเบาหวาน ซึ่งได้มีการวิจัยไปแล้วครั้งหนึ่ง จึงไม่มีการผลิตออกมาจนกว่าจะแน่ใจเสียก่อน

จากการเปิดเผยของ อธิบดีกรม วิทยา ศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตัวยาที่ได้มานี้ สกัดมาจากสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้เอง ซึ่งทราบว่าสมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิดที่มีประโยชน์มาก ตัวยารักษาโรคดังกล่าวยังไม่มีประเทศใดคิดได้สำเร็จ แม้สหรัฐอเมริกาจะได้ทุ่มเททุนถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อค้นคว้าหาตัวยารักษาโรคมะเร็งก็ยังไม่ได้ผล ส่วนประเทศไทยได้นำเอาต้นยาของพันชั่งมา วิเคราะห์แต่ก็ยังไม่ได้ผลอะไรมากนัก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าคงไม่เกินความสามารถของมนุษย์ไปได้

ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการค้าตั้งร้านขายยาขึ้นมาอย่างมากมายจนเป็นที่น่าสังเกต และส่งผลในด้านปัญหาขายยาไม่ถูก ต้อง แก่คน ชื้อหา ไปรักษา หรือ บำบัดเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันมีอัน ตราขาย ถึงแก่ ชีวิต ไปแล้วหลายราย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อ บังคับไว้สำหรับร้าน ขาย ยาว่าจะต้องมีเภ ศัชกรประจำ อยู่ที่ร้านด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชน ผู้ที่ไม่ประสงค์จะไปรักษาที่ โรงพยาบาลและชอบหาซื้อยาไปบำบัดเอง นับว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน นับว่าได้ลดจุดข้อบกพร่องในส่วนนี้ไปได้เป็น อย่างมาก

เกี่ยวกับ ปัญหา เรื่อง นี้รวมทั้ง ปัญหาการ ผลิตยาปลอม ได้มีการแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขว่าคง เป็น ไป ได้ อย่าง ล้ำ บาก และ ไม่ มี อัด รา เสี่ยง มาก นัก เพราะปัจจุบันภายในประเทศมี โรงงานผู้ประ-

กอบการถึง ๒๒๐ แห่ง เมื่อคิดเปรียบเทียบกับ  
ต้นทุนการผลิตยา เม็ด แล้วนับว่า ถูกมากคง ไม่มี  
ใครกล้าเสี่ยงกับชื่อเสียงและต้นทุนที่สูง โรงงาน  
ผลิตนับเป็นล้าน ๆ บาท คงไม่คุ้มกับทุนที่จะตั้ง  
หน้าตั้งตาปลอมแปลง แต่อาจจะมีบ้างที่ผลิตยาออกมา  
ไม่ตรงกับสูตรที่กรมวิทยาศาสตร์วางไว้ แต่เป็นสิ่งที่  
เชื่อถือได้ว่าไม่เป็นการจงใจที่เภสัชกรที่จะ ผลิตยาปลอม

เราพอจะ สรุปได้ว่าปัญหา การ รักษา โรค ตาม  
แผนปัจจุบันย่อมมีผลในทางประหยัดเวลา ความสะดวก  
สบายในการรักษา รวมทั้งมีมาตรฐานในการตรวจ  
สอบคุณภาพ ของยาว่าได้ มาตรฐาน ตรงตาม ที่ทางการ  
กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งประหยัดเงินในการรักษาที่  
อาจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ได้ตามสภาพที่วิวัฒนาการ  
การตามความเจริญในแผนสมัยใหม่ เมื่อเทียบกับการ  
รักษาตามแผนโบราณ เพราะในปัจจุบันได้มีการตั้ง  
เป้าหมายและให้ ความมั่นใจ ในการรักษา โรคได้ อย่างมี  
ประสิทธิภาพที่สามารถ ทำนายได้อย่างล่วงหน้าว่าจะให้  
ผลในการรักษาที่เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่  
ขึ้นโดยเฉพาะ เป็นต้นว่ากองอาหารและยาของกระทรวง  
สาธารณสุข ที่จะให้ความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษแล้ว  
ประกอบกับถ้าได้รับการส่งเสริมและความ  
สนับสนุนจากทางการอย่างจริงจังในเรื่องการควบคุม

การวิเคราะห์วิจัย ในการผลิตตัวยา  
สำเร็จรูปจากสมุนไพร ที่สามารถหาได้  
จากภายในประเทศ เชื่อว่าคงจะส่งผล  
สะท้อนให้กับประเทศชาติ ได้อย่างมาก  
ไม่เพียงเฉพาะแต่ ในด้านการประหยัดใน  
ด้านทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะได้รับการ  
ยกย่องจากนานาประเทศด้วย ●